
Íbúaráð Grafarvogs 6. október 2021: Fyrirspurn íbúaráðs Grafarvogs um almenningssamgöngur og 

tengingar við Gufunes - R21100248 

Óskað er eftir upplýsingum um íbúafjölda í Gufuneshverfi og fjölda skólabarna. Eins óskar ráðið eftir 

upplýsingum um tengingu almenningssamgangna við hverfið, (þ.m.t. skólaakstur), hvernig þær 

standa nú og hvenær stendur til að bæta tengingu almenningssamgangna við hverfið? Auk þess sem 

óskað upplýsingum um stígatengingar við hverfið.  

 


